



**IHSS**  
IN-HOME SUPPORTIVE SERVICES  
TELEPHONE TIMESHEET SYSTEM



# **Kiểm Chứng Việc Thăm Viếng Hệ Thống Điện Tử**

## **Hệ Thống Bảng-Tính-Giờ-Công Qua Điện Thoại của IHSS**

### **Duyệt Xét Về Quá Trình Của Bảng-Tính- Giờ-Công Của Người Nhận Hưởng Dịch Vụ**

Để có thêm sự trợ giúp, xin liên lạc với Ban Dịch Vụ IHSS tại số (866) 376-7066  
Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8am đến 5pm.



Hệ Thống Bảng-Tính-Giờ-Công Qua Điện Thoại (Telephone Timesheet System [TTS]) của IHSS cung cấp tính năng về quá trình của bảng-tính-giờ-công để quý vị duyệt xét bảng-tính-giờ-công của 3 tháng trước đó mà quý vị đã phê chuẩn hoặc bác bỏ.

Để truy cập về quá trình bảng-tính-giờ-công của TTS, xin bấm **(833) DIAL-EVV hoặc (833) 342-5388**. Quý vị sẽ được nhắc nhở nhập số nhận diện người nhận hưởng dịch vụ, gồm có 7-con-số của quý vị và số mật mã của mình. Điều rất quan trọng là quý vị phải giữ mật mã của mình cho thật an toàn và không chia sẻ mật mã của mình với bất cứ ai. Sau khi người nhận hưởng dịch vụ hoàn thành mỹ mãn việc đăng nhập, thì **bấm số 2** từ Danh Mục Hoạt Động để nghe phần phê chuẩn hoặc bác bỏ các bảng-tính-giờ-công trước đó.



Nếu quý vị không thi hành việc phê chuẩn hoặc bác bỏ các bảng-tính-giờ-công nào trong 3 tháng trước, TTS sẽ nói:

**“Không có việc thi hành phê chuẩn hoặc bác bỏ bất cứ bảng-tính-giờ-công nào trong ba tháng trước đây. Nếu quý vị cảm thấy điều này là không đúng, xin liên lạc với quận-hạt của quý vị. Xin bấm số ‘8’ để trở lại Danh Mục Hoạt Động hoặc quý vị có thể gác máy vào bất cứ lúc nào.”**

Nếu quý vị có thi hành việc phê chuẩn hoặc bác bỏ các bảng-tính-giờ-công nào để duyệt xét cho 3 tháng trước đây, TTS sẽ nói:

**“Đây là các việc thi hành phê chuẩn hoặc bác bỏ các bảng-tính-giờ-công của quý vị cho 3 tháng trước đây. Vào bất cứ lúc nào trong khi duyệt xét về quá trình bảng-tính-giờ-công quý vị có thể bấm số ‘8’ để trở lại Danh Mục Hoạt Động.”**

TTS sẽ đọc chúng theo thứ tự, từ bảng-tính-giờ-công mới nhất cho tới bảng-tính-giờ-công cũ nhất.

Ghi Chú: < > sẽ là thông tin liên quan tới người cung cấp dịch vụ của quý vị và bảng-tính-giờ-công mà quý vị đã phê chuẩn hoặc bác bỏ.

**“Quý vị < phê chuẩn hoặc bác bỏ > một < Người Cung Cấp Dịch Vụ Cá Lễ, Trả Trước> <Ban Đầu hoặc Bỏ Sungl> bảng-tính-giờ-công cho chương trình <IHSS hoặc WPCS> mà người cung cấp dịch vụ của quý vị đã gửi nạp <Tên của Người Cung Cấp Dịch Vụ > cho giai đoạn trả lương bắt đầu <Ngày Bắt Đầu Giai Đoạn Trả Lương> và kết thúc <Ngày Kết Thúc Giai Đoạn Trả Lương>.”**

Sau khi TTS đọc tất cả bảng-tính-giờ-công có sẵn, TTS sẽ nói:

**“Quý vị không có thêm quá trình về bảng-tính-giờ-công nào để duyệt xét cả. Xin bấm số ‘8’ để trở lại Danh Mục Hoạt Động hoặc quý vị có thể gác máy vào bất cứ lúc nào.”**